



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
10 ธันวาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p> <p><b>มาตรการรองรับขยายเวลาเปิดสถานบันเทิง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ,ข่าวสด,เดลินิวส์,แนวหน้า) เว็บไซต์ ( มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, แนวหน้า, สำนักข่าวอิศรา , brighttoday linetoday pptvhd36,ch3, thailandplus)</p> <p>- นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2567 กำหนดการณรงค์ "ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ" โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ช่วง คือ 1.ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลปีใหม่ รมรณรงค์จัดกิจกรรมปีใหม่ปลอดเหล้า ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างกระแสให้ร้านค้าและประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น ห้ามขายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ห้ามส่งเสริมการขาย ลดแลกแจกแถม ขายในเวลาที่กำหนด 11.00-14.00 น. และ 17.00-24.00 น. 2.ช่วงเทศกาลปีใหม่ ใช้มาตรการชุมชน ส่งเสริมการจัดทำมาตรการชุมชน เพิ่มความร่วมมือมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบ "ด่านครอบครัว" เพื่อเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการและคนในครอบครัวไม่ให้ดื่มแล้วขับชียานพาหนะ เพิ่มศักยภาพด่านชุมชนคัดกรองผู้ขับขี่ที่มีอาการเมึนเมา กรณีเกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ให้เป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์ทางลมหายใจทุกราย หากไม่สามารถเป่าได้ให้ส่ง รพ.เพื่อเจาะเลือดตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ และบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดในผู้กระทำผิด และ 3.ช่วงหลังปีใหม่ เน้นคัดกรองส่งต่อผู้กระทำผิดฐานเมาแล้วขับที่ถูกศาลสั่งคุมประพฤติ ให้เข้ารับการบำบัดรักษา โดยจะแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการเตรียมพร้อมต่อไป</p> <p>ทางด้าน นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. กล่าวว่า ส่วนการขยายเวลาเปิดสถานบริการ ผับ บาร์ ถึงตี 4 ที่ตั้งอยู่ในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม (ทั่วประเทศ) และสถานบริการที่ตั้งอยู่ในท้องที่ กทม. ภูเก็ต ชลบุรี เชียงใหม่ และเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ที่ประชุมยังเห็นชอบมาตรการรองรับการขยายเวลาเปิด เพื่อลดผลกระทบทางสังคม โดยจัดทำคำแนะนำสำหรับสถานบริการ โดยต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2546 และ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เข้มงวดในมาตรา 29 ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลดังต่อไปนี้ (1) บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ (2) บุคคลที่มีอาการเมึนเมาสุราจนทรงสติไม่ได้ รวมถึงผู้ใช้บริการที่เป็นผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกราย ให้สถานบริการตรวจวัดแอลกอฮอล์ทางลมหายใจก่อนอนุญาตให้ขับชียอกจากสถานบริการ ในกรณีที่ผู้ขับขี่ชียานพาหนะมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่า 50 mg% ให้สถานบริการจัดหาที่พักคอย และอำนวยความสะดวกเพื่อรอให้ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดทางลมหายใจลดลงต่ำกว่า 50 mg% จึงอนุญาตให้ขับชียอกจากสถานบริการ กรณีไม่ยินยอมพักคอย ให้สถานบริการประสานให้เพื่อน/ญาติ ของผู้ใช้บริการขับชียแทน หรือจัดบริการยานพาหนะเพื่อส่งลูกค้าเดินทางกลับโดยคิดค่าบริการจากผู้ใช้บริการ</p>	
<p><b>ชลน่านประกาศชัยชนะ'ควิกวิน'</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด ,มติชน), เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, โพสต์ทูเดย์, hfocus, thereporter thebangkokinsight, ch7, sondkitalk, linetoday )</p> <p>-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ประกาศชัยชนะ 1 ในนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) คือการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) โดยหลังจากเริ่มคิกออฟ การฉีดวัคซีนให้ได้ 1 ล้านโดสภายใน 100 วันไปเมื่อวันที่ 8 พ.ย.ที่ผ่านมา ส่งผลให้วันนี้ สธ.ฉีดวัคซีนได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 ล้านโดสแล้ว โดยตัวเลขล่าสุดเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 1,036,891 โดส ถือเป็นความสำเร็จที่เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเร็วกว่ากำหนด อยากให้ทุกคนร่วมยินดี ในความสำเร็จครั้งนี้ด้วยกัน และขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกหน่วยงานที่ช่วยกันฉีดวัคซีน ได้แก่สสข. สภาวิชาชีพไทย องค์การเภสัชกรรม สถาบันวัคซีนแห่งชาติ และกรมควบคุมโรค</p> <p>ด้านนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กนักเรียนหญิงอายุ 11-20 ปี พร้อมกัน 1 ล้านคน เป็นจุดเริ่มต้น ที่จะส่งผลดีไปในภายหน้าหลายสิบปี ทำให้ประชากรกลุ่มฉีดวัคซีนนี้มีโอกาสเกิดมะเร็งปากมดลูกลดลงมากกว่า 10,000 ราย และหากกลุ่มเป้าหมายได้รับวัคซีน HPV เข็มที่ 2 โดยห่างจากเข็มที่ 1 อย่างน้อย 6 เดือน จะมีภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มเป้าหมาย หญิง 11-20 ปีในประเทศไทย มี 3.8 ล้านคน ได้รับวัคซีนในปีนีรวมกับที่เคยได้วัคซีนมาแล้วในอดีตทั้งหมด 2.2 ล้านคน จึงเหลือกลุ่มเป้าหมายเพียง 1.6 ล้านคนที่จะทยอยเข้ารับวัคซีนต่อ รวมถึงการจัดหาวัคซีนเพิ่มเป็นเข็มที่ 2 ในอีก 6 เดือนข้างหน้า นอกจากนี้ จะรณรงค์ให้ผู้หญิงอายุ 30-60 ปีเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกควบคู่กันไปด้วย เพื่อเป้าหมายสตรีไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยจากมะเร็งปากมดลูก ตามนโยบายมะเร็งครบวงจร</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ( สยามรัฐ ,ไอเอ็นเอ็น)</p> <p>- นางสาวตรีชฎา ศรีธาดา ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สธ. ได้มอบหมายให้ตนมาแจ้งข่าวดีกับประชาชนว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าฉีดวัคซีน HPV เกินล้านโดส ผลงานทะลุเป้าหมายก่อน 100 วันตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล</p>	
<p><b>บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ( กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- นพ.สุวรรณ เพ็ชรรุ่ง นพ.สสจ.แพร่ เปิดเผยว่า สสจ.แพร่ ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมให้บริการประชาชน ขับเคลื่อนนโยบายยกระดับ 30 บาทรักษาทุกโรค ใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ในพื้นที่นาร่อง พร้อมดำเนินการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสุขภาพการรักษายาบาลได้ทุกแห่ง สสจ.แพร่ จึงขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับบริการด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพใน 2 ขั้นตอน โดยติดตั้งแอปพลิเคชัน "หมอพร้อม" เชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพแบบไร้รอยต่อกับหน่วยบริการทุกสังกัดทุกที่ทั่วทั้งจังหวัดแพร่ และลงทะเบียนพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่าน "หมอพร้อม" โดยสามารถนำบัตรประชาชนและโทรศัพท์มือถือมายืนยันตัวตนได้ที่ศูนย์ราชการ สสจ.แพร่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการรับบริการสาธารณสุข เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการสุขภาพดิจิทัลต่าง ๆ แบบครบวงจร และพร้อมบริการประชาชนตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2567 เป็นต้นไป</p>	
<p><b>ตั้ง รพ.สงฆ์สกลนครเทิดพระเกียรติพระสังฆราชฯ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ไทยรัฐ), เว็บไซต์ (ผู้จัดการ บ้านเมือง ฐานเศรษฐกิจ thailandplus hfocus )</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สธ. เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สสจ.สกลนคร ได้ร่วมกับสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 รพ.สกลนคร กระทรวงมหาดไทย สำนักงานพระพุทธศาสนา และภาคประชาชน จัดทำโครงการเทิดพระเกียรติ โดยการจัดตั้งโรงพยาบาลสงฆ์ จ.สกลนคร เพื่อเป็นโรงพยาบาลต้นแบบแห่งแรกในสมัยสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านบริการสุขภาพสำหรับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และนักบวชทุกศาสนา โดยจัดบริการทางการแพทย์ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัยสามารถประกอบวัตรปฏิบัติได้ใกล้เคียงกับการอยู่วัด เนื่องจาก จ.สกลนคร เป็นจังหวัดแห่งอริยสงฆ์มีวัดทั้งสิ้น 1,284 แห่ง สำนักสงฆ์ 844 แห่ง และมีพระสงฆ์รวม 3,310 รูป ระยะแรกจะให้บริการรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกที่อาคารร่มโพธิ์ และจะขยายบริการโดยก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสงฆ์ 10 ชั้น บริเวณโรงพยาบาลสกลนคร มีการปรับทัศนียภาพให้เป็นพื้นที่ลานธรรมและสุขภาพ ให้บริการ อาทิต้องฉุกเฉิน หอผู้ป่วยนอก X-Ray ห้องเจาะเลือด Lab ห้องรับรองพระสงฆ์ ห้องวิสัญญี ห้องผ่าตัด ทันตกรรม กายภาพบำบัด หอผู้ป่วยวิกฤติ หอผู้ป่วยสามัญอายุรกรรม หอผู้ป่วยสามัญศัลยกรรม หอผู้ป่วยพิเศษ ห้องปฏิบัติธรรม เป็นต้น</p>	-
<p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (.hatyaifocus )</p> <p>-ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กรายหนึ่ง โปสข้อความและรูปภาพ ใจความว่า "หมาจร พิกัด สวนสองทะเล แฉวหัวพญานาค ไกล่กรมหลวงชุมพร จ.สงขลา ถูกวางยาตายไป 30 กว่าตัวแล้ว ฝีมือใคร ใครสั่งทำ หมาทำหมันหมดแล้ว" ซึ่งมีผู้คนเข้าไปแสดงความเห็นจำนวนมาก อยากให้มีหน่วยงานเข้ามาจัดการดูแลอย่างเร่งด่วน เพราะไม่อย่างนั้นเหตุการณ์อย่างนี้ก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆ และฝากถึงประชาชนทุกคนให้ช่วยเป็นหูเป็นตา และช่วยแจ้งเรื่องไปยังหน่วยงาน หากมีการพบเห็นการวางยาเบื่อสุนัขหรือแมวจรจัด และอยากให้ประชาชนในพื้นที่ระวังตัวและป้องกันตัวเองให้ดีเพราะในขณะนี้ โรคพิษสุนัขบ้าได้มีการเกิดขึ้นแล้วในหลายพื้นที่</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (NBT )</p> <p>-นพ.เฉลิมพล โอสถพรมมา ผอ.สคร.ที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวถึง สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า จากระบบรายงานเฝ้าระวังโรค 506 ปีพ.ศ. 2561 - 2566 ประเทศไทยพบผู้ป่วย 34 ราย (ปี 66 พบ 5 ราย) เสียชีวิตทั้ง 34 ราย สำหรับเขตสุขภาพที่ 12 ข้อมูลปี 2561 - 2566 พบผู้ป่วย 6 ราย (ปี 66 พบ 1 ราย) เสียชีวิตทั้ง 6 ราย เป็นเพศชายทั้งหมด อายุระหว่าง 16 - 65 ปี โดยมีประวัติโดนสุนัขของตนเองและสุนัขไม่มีเจ้าของกัด ผู้เสียชีวิตไม่ฉีดวัคซีนหลังโดนสุนัขกัด</p>	-
<p><b>ครีมเถื่อน-น้ำก๊อก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน บทนำมติชน</p> <p>- เสนอบทความ กล่าวถึง กรณีพบโรงงานครีมเถื่อน กวนครีมด้วยมือ อีกกรณีพบน้ำดื่มบรรจุขวดออกวางจำหน่าย แต่มีคลิปลงว่า เปิดน้ำจากก๊อกกรอกลงขวด ทั้งสองกรณี ถือว่า เป็นการกระทำอันที่เป็นอันตรายต่อประชาชน การผลิต จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานและถูกสุขอนามัย ในเบื้องต้น ทางราชการขอให้ประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตา ช่วยกันตรวจสอบสภาพสินค้าว่า สะอาด มีรอยขีดข่วน มีข้อผิดพลาดอย่างไรหรือไม่ การเลือกซื้อ ต้องพิจารณาแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ และหากพบเห็นว่า มีสินค้าที่ไม่มาจะมาตรฐาน ควรแจ้งเรื่องราวและเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่ทันที อย่างไรก็ตาม ทางหน่วยงานราชการเองน่าจะต้องสอดส่องและตรวจสอบสินค้าที่อาจจะอันตรายต่อประชาชนได้ตลอดเวลาไปพร้อมกันด้วย</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>อก.รับรางวัลธรรมาภิบาลความโปร่งใส ปีที่8</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (opt-news)  - ญ.วิมา เสดียรโภคทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญ 10 องค์การเภสัชกรรม เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณที่ผ่านประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 90.46 คะแนน เกรด A ระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงาน ป.ป.ช. ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยมีนายสันติ พร้อมพัฒน์ ร.ม.ช.สธ. เป็นประธานในพิธี ณ โถงชั้น 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี</p>	-
<p><b>เตือนอย่าใช้งานแปรงสีฟันผิดประเภท</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ) เว็บไซต์(thebetter)  - ทพญ.วรางคณา เวชวิธี ผอ.สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย เตือนอันตรายจากการใช้งานแปรงสีฟันผิดประเภท เนื่องจากกรณีข่าวต่างประเทศได้นำเสนอข่าวผู้ใช้แปรงสีฟันต้นอาหารที่ติดคอสำเร็จ แต่กลืนแปรงสีฟันเข้าไปด้วย อาจต้องผ่าตัดนำแปรงสีฟันออกมาทางช่องท้องนั้น กรมอนามัยจึงย้ำเตือนประชาชนไม่ควรใช้งานแปรงสีฟันผิดประเภท เช่นเดียวกับกรณีที่เป็นข่าว ซึ่งแพทย์อาจช่วยได้โดยไม่ต้องผ่าตัด แต่ยังคงมีกรณีในประเทศไทยที่แปรงสีฟันหลุดเข้าไปในคอแล้วต้องผ่าตัดออกมาทางช่องท้อง</p>	-
<p><b>ข่าวปลอม</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์(ผู้จัดการ)  - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. กล่าวถึงกรณีที่มีการส่งต่อข้อความในสื่อสังคมออนไลน์เรื่อง “รัฐบาลประกาศงดเทศกาลปีใหม่ เนื่องจากพบการระบาดของโควิดสายพันธุ์ใหม่ เดลตาครอล XBC” ว่า ข้อความดังกล่าวเป็นข่าวปลอมของเดิมที่มีคนนำมาส่งต่อกันใหม่ โควิด-19 ยังไม่ได้มีการระบาดที่ผิดปกติหรือเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ที่เป็นอันตรายรุนแรง ยืนยันรัฐบาลไม่ได้มีประกาศงดเทศกาลปีใหม่ ดังนั้นขอความร่วมมือประชาชนอย่าเชื่อและไม่ส่งต่อข้อความดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนก รวมทั้งหากได้รับข้อความในลักษณะที่น่าสงสัยเช่นนี้ ขอให้ตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลทุกครั้ง  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์(ผู้จัดการ)  - กรณีมีการส่งข้อมูลว่า หน้ามืดหลังตื่นนอนบ่อย เป็นสัญญาณหัวใจอ่อนแอ นั้น กรมการแพทย์ ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า หน้ามืดเป็นภาวะที่ความดันโลหิตในร่างกายลดต่ำลงอย่างฉับพลันจากการเปลี่ยนท่าทางกะทันหัน พบขณะลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วจากท่านั่งหรือนอน เนื่องจากเลือดในร่างกายไหลเวียนกลับสู่หัวใจลดลงส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงสมองลดลงชั่วคราว จนอาจเกิดอาการผิดปกติตามมา เช่น เวียนศีรษะ หน้ามืด และไม่ได้เป็นสัญญาณหัวใจอ่อนแอแต่อย่างใด โดยมักจะเกิดบ่อยในช่วงเช้าของวัน ร่างกายขาดน้ำ ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ หรือในขณะที่สภาวะแวดล้อมหรือร่างกายมีอุณหภูมิสูง พบบ่อยในผู้สูงอายุ อาการส่วนใหญ่มักไม่รุนแรงและเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้น</p>	-
<p><b>เปิด 11 มาตรการ ป้องกัน PM2.5</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ch7, linetoday, thailandplus)  - นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิด 11 มาตรการเร่งด่วนป้องกันฝุ่น PM2.5 ปี 67 โดยเน้นการเตรียมความพร้อมป้องกันการเกิดฝุ่น PM2.5 และไฟป่า ใน 3 พื้นที่แหล่งกำเนิดหลัก ได้แก่ พื้นที่ป่า พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่เมือง รวมถึงหมอกควันข้ามแดน ทส.กำชับ ทุกหน่วยงานคุมเข้มพื้นที่ป่า-เกษตรกรรม-เมือง พร้อมตั้งศูนย์สื่อสารฯ วิเคราะห์สถานการณ์แจ้งตรง ผู้ว่าฯ เตรียมพร้อมรับมือทุกวัน</p>	
<p><b>อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เนชั่นออนไลน์)  - โปสเตอร์ล่าสุดของ นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยถึง อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า เห็นไว้ควันความจริงน่ากลัวกว่าที่คิด โดยมีข้อความระบุว่า บุหรี่ไฟฟ้า อันตราย..แม้ไร้ควัน เพราะมีสารเคมีอื่นอีกหลายชนิดที่อันตรายต่อสุขภาพ ในน้ำยาในบุหรี่ไฟฟ้า ประกอบด้วย นิโคติน ทำให้เสพติดการสูบ โพรพิลีนไกลคอล ระบายเคืองตาทางเดินหายใจ ทำให้ไอ ปวดหัว คลื่นไส้อาเจียน กลีเซอริน เมื่อผสมกับโพรพิลีนไกลคอล ยิ่งทำให้ไอ หลอดลมตีบ หอบเหนื่อย สารประกอบอันตราย เช่น สารหนู โลหะหนัก พอร์ทัลดีไฮด์ เบนซีน ซึ่งอาจก่อมะเร็ง สารปรอทแต่งกลิ่น รส และอื่น ๆ บางตัวอาจทำให้ปอดอักเสบรุนแรง อาทิ วิตามินอี อะซีเตท ไบโอะเฮกซ์จากบุหรี่ไฟฟ้ามีขนาดเล็กกว่าบุหรี่ธรรมดา จึงถูกสูดเข้าไปในปอดได้ลึกกว่า จับเนื้อเยื่อปอด และดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้เร็ว ยากที่ร่างกายจะขับออกมาได้หมด การสูบบุหรี่ไฟฟ้า ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง และส่งผลต่อพัฒนาการของสมองทั้งต่อทารกในครรภ์ เด็ก และวัยรุ่น หลายปีที่ผ่านมา สหรัฐอเมริกาพบผู้ป่วยปอดอักเสบรุนแรงหลังสูบบุหรี่ไฟฟ้าจำนวนมาก ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ และทำให้เสียชีวิตได้</p>	
<p><b>จับร้านขายน้ำกระท่อมทำผิดกฎหมาย</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (บ้านเมือง กรมประชาสัมพันธ์)</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าฯอุบลราชธานี นำชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง และสสจ.อุบลราชธานี เจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าตรวจสอบร้านขายน้ำกระท่อม 2 ร้าน พบมีการกระทำผิดกฎหมาย ดังนี้ (1) ร่วมกันผลิต/ขาย/นำ/ส่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งยาแผนปัจจุบัน โดยไม่ได้รับอนุญาต (2) ร่วมกันประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต (๓) ร่วมกันกำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ทั้งนี้ ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง จังหวัดอุบลราชธานี ได้ทำบันทึกจับกุม สองผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p>	
<p><b>ยอดติดโควิดสิงคโปร์พุ่ง ผู้ป่วยเข้า รพ.เพิ่ม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ sanook linetoday)</p> <p>-กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ออกแถลงการณ์เมื่อวันศุกร์ (8 ธ.ค.) ระบุว่า ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นเป็น 32,035 ราย ในสัปดาห์ที่ 26 พ.ย.-2 ธ.ค. เมื่อเทียบกับ 22,094 รายในสัปดาห์ก่อนหน้า ทั้งนี้ กระทรวงฯ ระบุว่า การติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นผลมาจากการที่ภูมิคุ้มกันของประชากรลดลง และการปฏิสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นระหว่างการเดินทางในช่วงสิ้นปี รวมถึงจากปัจจัยอื่น ๆ</p>	